

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La từ năm 2024 đến năm 2027

VỀ CHÚNG TÔI

Với hơn 35 năm kinh nghiệm, Cowater International là đơn vị hàng đầu của Canada trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn quản lý, chuyên về phát triển quốc tế. Chúng tôi đã quản lý việc thực hiện hơn 2.500 dự án tại hơn 95 quốc gia toàn cầu cho các khách hàng như FCDO Vương quốc Anh, DFAT Australia, Liên minh Châu Âu, Ngân hàng Thế giới và Bộ Ngoại giao Canada. Chúng tôi hợp tác với các chính phủ, tổ chức đối tác, cộng đồng và các tổ chức xã hội để thiết kế và thực hiện các giải pháp bền vững, mang lại những tác động lâu dài về mặt xã hội, kinh tế và môi trường.

TỔNG QUAN

GREAT là một chương trình trọng điểm do Chính phủ Úc tài trợ. Dự án hướng tới mục tiêu hỗ trợ nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ (WEE) tại khu vực đa dạng về dân tộc Tây Bắc Việt Nam, thông qua việc lồng ghép phương pháp tiếp cận phát triển hệ thống thị trường (MSD).

Dự án GREAT hỗ trợ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở NN&PTNT) tỉnh Sơn La triển khai dự án “Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện các dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia và các chính sách liên quan tại tỉnh Sơn La giai đoạn 2024 - 2027”. Dự án này sẽ triển khai từ tháng 12 năm 2024 đến tháng 3 năm 2027. Mục tiêu của dự án là: “Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất (HTPTSX) thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2026 - 2030 trên địa bàn tỉnh được xây dựng dựa trên kết quả thực hiện các dự án HTPTSX theo chuỗi giá trị theo nguyên tắc thị trường, có tính bao trùm và lồng ghép giới.”

Dự án bao gồm 3 hợp phần:

Hợp phần 1: Hỗ trợ kỹ thuật cho Sở NN&PTNT và các bên liên quan để triển khai ba dự án hỗ trợ PTSX theo chuỗi, dựa trên nguyên tắc thị trường, có tính bao trùm và lồng ghép giới.

Hợp phần 2: Hỗ trợ kỹ thuật cho Sở NN&PTNT tham mưu và xây dựng chính sách HTPTSX theo chuỗi giá trị, dựa trên nguyên tắc thị trường, có tính bao trùm và lồng ghép giới.

Hợp phần 3: Nâng cao năng lực cho Trung tâm DVNN và Phòng NN huyện hỗ trợ việc xây dựng và đánh giá đề xuất dự án HTPTSX theo nguyên tắc thị trường, có tính bao trùm và lồng ghép giới.

BỐI CẢNH DỰ ÁN

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La và các cơ quan trực thuộc có nhiệm vụ tham mưu vấn đề Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh trong việc dự thảo các quy định và hướng dẫn, cũng như triển khai, giám sát và đánh giá các dự án HTPTSX thuộc các CTMTQG. Sở NN & PTNT cũng chịu trách nhiệm hướng dẫn các doanh nghiệp và huyện trong việc thiết kế dự án, lập kế hoạch

sản xuất kinh doanh và lựa chọn đề xuất. Tuy nhiên, ý kiến tư vấn về chính sách phần lớn dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ và các cơ quan tư vấn, thay vì được hỗ trợ bởi các khảo sát toàn diện hoặc tham vấn chuyên sâu với các địa phương, cũng như quá trình giám sát và đánh giá dự án.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở NN & PTNT, bao gồm Trung tâm Khuyến nông, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản và Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, được phân bổ ngân sách nhà nước từ các CTMTQG để trực tiếp thực hiện một số dự án thí điểm. Tuy nhiên, việc thiếu kinh nghiệm trong triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất (HTPTSX) bền vững theo chuỗi giá trị đã trở thành rào cản lớn, hạn chế sự tham gia đầy đủ của các đơn vị này vào quá trình thiết kế đề xuất và triển khai dự án.

Trong số đó, Sở NN & PTNT tỉnh Sơn La và các cơ quan trực thuộc đã và đang triển khai 03 dự án chuỗi giá trị, tập trung vào cà phê (tại Thuận Châu), chanh leo vàng (tại Quỳnh Nhai và Phù Yên) và mía (tại Mai Sơn).

Dự án GREAT 2 và Sở NN & PTNT tỉnh Sơn La đang tìm kiếm đơn vị tư vấn có năng lực để hỗ trợ kỹ thuật cho Sở nhằm thực hiện một số hoạt động trong Hợp phần 1 và 3. Đơn vị tư vấn sẽ làm việc chặt chẽ với cán bộ được phân công từ Sở NN & PTNT và Cán bộ Quản lý hợp phần Nông nghiệp của GREAT.

CÁC KẾT QUẢ DỰ KIẾN VÀ NHIỆM VỤ CỦA TƯ VẤN

Hợp phần 1: Hỗ trợ kỹ thuật cho Sở NN & PTNT và các đơn vị trực thuộc thực hiện 03 dự án chuỗi giá trị hòa nhập và đáp ứng giới dựa trên thị trường.

SẢN PHẨM ĐẦU RA / KẾT QUẢ MONG ĐỢI:

- 03 báo cáo phân tích thị trường tổng hợp về cà phê hữu cơ, chanh leo vàng và mía (hoặc cây trồng thay thế);
- 03 kế hoạch kinh doanh cải tiến, khả thi, có tính bao trùm và lồng ghép giới, nắm bắt cơ hội thị trường và giải quyết các vấn đề đã được xác định thông qua phân tích thị trường;
- Những cán bộ cấp tỉnh được lựa chọn có kiến thức và kỹ năng để cung cấp các dịch vụ phù hợp cho nông dân và 3 doanh nghiệp đầu chuỗi nhằm thực hiện các kế hoạch kinh doanh của họ.
- Các cơ quan liên quan và các đơn vị ra quyết định tại tỉnh Sơn La được cung cấp thông tin về kết quả thực hiện mô hình, bao gồm các bài học thành công, thực hành tốt và khuyến nghị để thẩm định và hỗ trợ phát triển sản xuất dựa trên chuỗi giá trị phù hợp với bối cảnh địa phương

NHIỆM VỤ

1. Thực hiện phân tích nhanh thị trường ngành hàng

Đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ thực hiện phân tích thị trường nhanh đối với cà phê hữu cơ, chanh leo vàng và mía, ít nhất là tập trung vào các cơ hội thị trường cũng như các hạn chế quan trọng

đối với phát triển ngành có tính bao trùm xoay quanh chuỗi giá trị cốt lõi. Phân tích này sẽ bao gồm cả các dịch vụ/chức năng, môi trường chính sách và bất cứ chuẩn mực xã hội/vấn đề xã hội nào tác động đến các người trồng. Phạm vi phân tích nên phù hợp với phạm vi kinh doanh hiện tại hoặc tiềm năng của các doanh nghiệp đầu chuỗi tham gia vào các dự án HTPTSX.

2. Xây dựng kế hoạch kinh doanh và sản xuất cho các doanh nghiệp đầu chuỗi và kế hoạch đào tạo tương ứng

Căn cứ theo những phát hiện từ phân tích thị trường, đơn vị cung cấp dịch vụ, thảo luận hoặc phối hợp chặt chẽ cùng các doanh nghiệp đầu chuỗi, sẽ xây dựng các kế hoạch kinh doanh sát thực. Những kế hoạch này cần bao gồm tối thiểu các nội dung sau: mục tiêu, chiến lược, kế hoạch hành động, khung thời gian, các bên liên quan tham gia và dòng tiền. Ngoài ra, các kế hoạch phải tính đến yếu tố hòa nhập giới và sự tham gia của người khuyết tật.

Song song với các bản kế hoạch, đơn vị cung cấp dịch vụ sẽ xây dựng một kế hoạch đào tạo chi tiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu chuỗi và Sở NN & PTNT đạt được các mục tiêu đã đề ra.

3. Hướng dẫn cho các cán bộ được lựa chọn quản lý 3 chuỗi giá trị, để huy động và cung cấp các hỗ trợ và dịch vụ phù hợp cho nông dân và các doanh nghiệp đầu chuỗi nhằm thực hiện hiệu quả các kế hoạch kinh doanh đã đề ra
4. Tổ chức các hội thảo học tập và chia sẻ kinh nghiệm

Hợp phần 3:

SẢN PHẨM ĐẦU RA / KẾT QUẢ MONG ĐỢI:

- Ít nhất 30 cán bộ từ các Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Phòng Nông nghiệp cấp huyện được lựa chọn để đào tạo về phát triển và đánh giá các đề xuất chuỗi giá trị, áp dụng các nguyên tắc dựa trên thị trường, có tính bao trùm và lồng ghép giới.
- Ít nhất 30 cán bộ từ Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Phòng Nông nghiệp cấp huyện được lựa chọn nắm vững thông tin quan trọng trong phân tích thị trường để lựa chọn các ngành hàng tiềm năng tại địa phương, đánh giá tính khả thi của các kế hoạch kinh doanh được đề xuất và xác định các lĩnh vực cần sự hỗ trợ
- Ít nhất 30 doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia nội dung HTPTSX thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia được đào tạo các kỹ năng cơ bản về thu thập thông tin thị trường và phát triển kế hoạch kinh doanh.

NHIỆM VỤ

1. Tổ chức các hội thảo tập huấn cho các Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Phòng Nông nghiệp cấp huyện được lựa chọn, về phát triển và đánh giá các đề xuất chuỗi giá trị, áp dụng các nguyên tắc dựa trên thị trường, có tính bao trùm và lồng ghép giới.
2. Tổ chức đào tạo cho các Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Phòng Nông nghiệp cấp huyện được lựa chọn, về cách đánh giá phân tích thị trường.



3. Đào tạo các doanh nghiệp và hợp tác xã tham gia dự án, về cách thu thập thông tin thị trường và lập kế hoạch kinh doanh.

THỜI GIAN TƯ VẤN: Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật sẽ bắt đầu vào giữa tháng 02 năm 2025 đến tháng 02 năm 2027.

YÊU CẦU ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Là các công ty, tổ chức, liên danh. Nhân sự chủ chốt cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Trình độ học vấn:

- Tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ chuyên ngành nông nghiệp, kinh tế, quản trị kinh doanh hoặc các lĩnh vực liên quan.

Kinh nghiệm tối thiểu:

- Ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các dự án chuỗi giá trị nông nghiệp.
- Kinh nghiệm thực tế trong việc hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị có tính bao trùm tại các khu vực miền núi, ưu tiên các lĩnh vực như cà phê, mía và chanh leo.
- Kinh nghiệm thực hiện phân tích thị trường nhanh.
- Có kinh nghiệm làm việc về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia là một lợi thế.

Kỹ năng cần thiết:

- Khả năng cung cấp các báo cáo phân tích thị trường nhanh chóng và chất lượng.
- Kỹ năng tư duy phản biện và khái quát hóa.
- Có kỹ năng tốt trong việc đào tạo cho các cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân.

Ưu tiên:

- Kinh nghiệm vận động chính sách với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh là một lợi thế.

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ

Các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đề xuất bao gồm:

Thông tin về công ty: Tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của công ty, tóm tắt về chuyên môn và năng lực của công ty / doanh nghiệp về các nhiệm vụ liên quan trong Điều khoản tham chiếu.

Đề xuất kỹ thuật: Một khung phương pháp tiếp cận / phương pháp luận chi tiết, các hoạt động và (các) kết quả đầu ra cụ thể, cũng như khung thời gian thực hiện



Đề xuất ngân sách chi tiết: Chi tiết ngân sách cho chi phí tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho từng hoạt động đã được đề cập trong đề xuất kỹ thuật

QUY TRÌNH NỘP HỒ SƠ

Mọi thắc mắc về Điều khoản tham chiếu này có thể được gửi bằng văn bản tới địa chỉ email: hai.hoang@aus4equalityvn.org trước ngày **10 tháng 01 năm 2025**.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển bằng TIẾNG VIỆT về email recruitment@aus4equalityvn.org trước **17 giờ 00, theo giờ Hà Nội, thứ hai ngày 20 tháng 01 năm 2025**. Vui lòng ghi rõ trong tiêu đề "**Proposal_TA for NTP Projects**"

Tại Cowater International, chúng tôi trao cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người, tuyển dụng dựa trên thành tựu, bằng cấp liên quan đến kinh nghiệm chuyên môn và kỳ vọng công việc. Cowater không phân biệt đối xử với bất kỳ nhân viên hoặc ứng viên nào trên cơ sở chủng tộc, tôn giáo, giới tính, khuyết tật, tuổi tác hoặc bất kỳ cơ sở nào khác được pháp luật bảo vệ.